

	<b>Subject Heading :</b>
<b>Source :</b> ผู้จัดการรายวัน	<b>61288927</b>
<b>Date :</b> 7 ก.ย. 2561 <b>Page :</b> 4	<b>No :</b>

# บอร์ดปตท.ตั้ง“ชวลิต”รั้งซีอีโอGPSC

**ผู้จัดการรายวัน 360** - บอร์ด ปตท.อนุมัติตั้ง “ชวลิต ทิพพานิช” นั่งซีอีโอ GPSC และ “พรรณนลิน มหาวงศ์-ธิกุล” ข้ามหัวจาก ปตท.สผ.มารั้งตำแหน่ง CFO ปตท. “ชาญศิลป์” ยืนยันไม่ได้พูดคุยกับ “กรณ์” ซีเจของ GPSC ชื่อหุ้น GLOW และคาเฟ่ อเมซอน แยกตลาดเอสเอ็มอี ยืนยันพร้อมรับฟังความเห็นต่าง

4

นายชาญศิลป์ ตรีชูกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. วานนี้ (6 ก.ย.) นัดพิเศษ มีวาระพิจารณาแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานระดับสูงของ ปตท. ดังนี้ คือ 1. นายวิวัศ สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม แทนนายชาญศิลป์ 2. นายวรวุฒิ พิชยศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล

3. นายชวลิต ทิพพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC แทนนายเดิมชัย บุญภาค ที่เกษียณอายุ

4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์-ธิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชี จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แทนนางนิธิตา เทพนังกูร ที่เกษียณอายุ โดยแต่งตั้งนายสัมฤทธิ์ สำเนียง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร ปตท.เข้าไปดำรงตำแหน่งแทนนางสาวพรรณนลิน

5. นางอรวิดี โพธิสาร กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร แทนนางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ที่เกษียณอายุ 6. นายดิษทัต บันยารชุน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แทนนางบุผา อมรเกียรติขจร ที่เกษียณอายุ

7. นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 8. นายฤกษ์ อิมแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ (GRC) ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้าน

ธรรมาภิบาล ภาพลักษณ์องค์กร และสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำให้งานโฮลดิ้งกระชับขึ้น

9. นายปริชา โภคะธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน และ 10. นายอรรถวุฒิ วิจิตเสรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อำนวยการสัมพันธ์ มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจกรรมพิเศษ

นายชาญศิลป์ กล่าวถึงกรณีนี้ที่นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ อดีต รมว.คลัง เตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรับการซื้อขายกิจการของ บมจ.โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ปตท.จะเข้าซื้อหุ้น บมจ.โกลว์ พลังงาน ทำให้มีอำนาจเหนือ

ตลาดธุรกิจไฟฟ้าขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ ปตท.ขยายร้านค้า คาเฟ่ อเมซอน แซงกับเอสเอ็มอี ว่าตนยังไม่ได้หารือซีเจของดังกล่าวต่อนายกรณ์ แต่อย่างไร โดย ปตท.พร้อมที่จะรับความฟังความเห็นต่าง หากเป็นความเห็นที่ดี ก็พร้อมปรับปรุงและถ้าเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องก็เดินต่อไป

โดย กกพ.จะเป็นผู้พิจารณาว่า GPSC ให้ชื่อโกลว์พลังงานได้หรือไม่ ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องอำนาจเหนือตลาด ขณะนี้ตนบอกไม่ได้ ซึ่งธุรกิจไฟฟ้า ปตท.ทำงานอย่างมืออาชีพมานาน 20 ปี ส่วนร้านค้า คาเฟ่ อเมซอน ความจริงแล้วเป็นการลงทุนโดยเอสเอ็มอี 90% ส่วน บิมน้ำมัน ปตท.และร้านค้าปลีก เป็นการลงทุนโดยเอสเอ็มอี 80% ซึ่ง บิมน้ำมัน ปตท.ลงทุนมานาน 40 ปีและร้านค้า คาเฟ่ อเมซอน 15 ปี.